

มบส. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ThaiSIM 2017”



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และเครือข่าย 13 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการ โครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 “ThaiSIM 2017” เรื่อง Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง” ระหว่าง วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม พร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการภาคการบรรยาย จากเครือข่าย 13 หน่วยงาน ฟังการบรรยายจาก Keynote Speakers รับเชิญ เช่น Prof.Dr.Precha Thavikulwat, Dr.David Wortley, Prof.Ryoju Hamada และ Dr.Vinod Dumblekar และการเสวนาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนางานวิจัย และนำผลการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อช่วยให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุด โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่นในแต่ละสาขา และผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของหน่วยงานเครือข่าย

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ในระดับชาติ และนานาชาติ กระตุ้น และส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม โดยการผลิต และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th